

สรุปคำกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ได้รับปริญญาคุณวุฒิปริญญาโทบัณฑิตศึกษาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13



ปริญญาศึกษาศาสตรคุณวุฒิปริญญาโทบัณฑิตศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาการ
ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์

สวัสดิบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่จริงเราก็เป็นคนกันเองนะ ที่เรียกว่าเป็นคนกันเอง ก็เพราะว่าเป็นบัณฑิตรุ่นเดียวกันของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ต่างกันนิดเดียว บัณฑิตใหม่ทุกคนเรียนจึงจะได้ แต่ผมได้โดยไม่ต้องเรียนต่างกันตรงนั้น ผมเข้าใจว่าทั้งการจบปริญญาตรี หรือปริญญาโท เป็นความสุข อย่างหนึ่ง ของชีวิต ไม่แน่ว่าพวกเรายินดีมากนักน้อยแค่ไหนในการรับปริญญาในวันนี้ แต่สิ่งที่ผมสังเกตจากคนที่มาร่วมแสดงความยินดีที่นั่งอยู่ สังเกตจากจำนวนรถยนต์ มันมีตัวบ่งชี้ว่าเป็นอย่างไร

ความสำเร็จของเราทำให้คนอื่นหลายคนมีความสุขในชีวิต เวลาพิธีพระราชทานหรือพิธีประสาทปริญญาบัตรทั้งหลายทั้งปวง ผมไม่เคยดูว่ามีคนรับกี่คน แต่ผมดูว่ามีคนมาแสดงความยินดีกี่พันคน หรือกี่ร้อยคันรถยนต์ นั่นคือตัวบ่งบอกถึงความยินดีที่มีอยู่

สำหรับคนที่เรียนจบปริญญาตรี อาจจะคิดเลยว่าชีวิตมีแค่นี้ แต่ผมอยากบอกบัณฑิตใหม่ทั้งหลายว่า ปริญญาตรีในวันนี้มันเริ่มล้ำสมัยแล้ว มันก็เหมือนกับชั้นประถม มัธยม เมื่อสมัยก่อน เพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ต้องเริ่มคิดใหม่ ปริญญาตรีเป็นปริญญาใบแรก และคงไม่ใช่เท่านั้น คงต้องเรียนต่อไปเรื่อย ๆ คนที่เรียนจบปริญญาโทชีวิตนี้คงไม่พอ คงต้องต่อไปเรื่อย ๆ ถ้าดูสถิติข้อมูลประเทศไทย พบว่าคนจบปริญญาโทค่อนข้างมาก ปัญหาว่าคนที่จบปริญญาตรี ถ้าคิดแต่เพียงว่าปริญญาตรียกแสนสาหัส คงต่อปริญญาโทไม่ได้ ความคิดอย่างนี้คงคิดผิด ต้องคิดว่าเราทำได้ แล้วเราจะทำต่อไป

บัณฑิตปริญญาทั้งหลายคิดเล่น ๆ บ้างได้ไหมว่า ทำไมเราจะเรียนปริญญาโทไม่ได้ ทำไมเราจะเรียนปริญญาเอกไม่ได้ ในเมื่อคนเงี้ยกว่าเรายังเรียนจบเลย ต้องคิดอย่างนั้นอย่าดูถูกตัวเอง เราทำได้ ผมอยากให้เราทุกคนมีความสุขแล้วก็เรียนต่อไปเรื่อย ๆ คนที่จบปริญญาตรีเรียนเพื่อตัวเอง ปริญญาโทเรียนเพื่อคนอื่น แล้วโอกาสที่จะเป็นไปได้มีแน่นอน

ขอให้บัณฑิตใหม่ หรือเรียกอีกอย่างว่า บัณฑิตร่วมรุ่นทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกคนจงมีความสุขก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และต้องเชื่อว่าเราก้าวไปข้างหน้าได้แน่นอน ขอขอบคุณมากครับ

ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555